

Dự án: Hợp tác Lan Thương – Mê Công và phát triển chuỗi giá trị dệt may khu vực

1. Thông tin chung về dự án

Năm triển khai	2018
Đơn vị chủ trì	Viện Kinh tế và Chính trị thế giới – Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS)
Đơn vị phối hợp	Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (IWEP-VASS)
Nhóm thực hiện	Võ Thị Minh Lệ (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Thị Hồng Nhung

2. Nội dung và kết quả của dự án

Dự án nghiên cứu sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam và năng lực tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may ở khu vực Lan Thương - Mê Công. Đây là một trong số sáu dự án nhánh nghiên cứu về mức độ và triển vọng tham gia của các quốc gia trong khu vực vào chuỗi giá trị dệt may Lan Thương - Mê Công (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc). Dự án đã phân tích và đánh giá sự tham gia của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi dệt may toàn cầu nói chung và khu vực Lan Thương - Mê Công nói riêng. Từ đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những lợi thế và khó khăn của dệt may Việt Nam khi tham gia vào chuỗi dệt may này, trong đó tập trung vào các nhân tố như nguồn nhân lực, thị trường, tính kết nối, chính sách... Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý nhằm khắc phục các những thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam, giúp nâng cao năng lực và mức độ tham gia vào chuỗi dệt may Lan Thương – Mê Công.

Đoàn khảo sát của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới – Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) đã có chuyến thăm tới Viện Kinh tế và Chính trị thế giới – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Các thành viên dự án phía Việt Nam đã tháp tùng đoàn khảo sát tới thăm và làm việc tại Viện Dệt may – Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội, Bộ Công thương, Hiệp hội Dệt may Việt Nam... và tới thăm một số doanh nghiệp dệt may Trung Quốc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam. Thành viên dự án của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng đã tham dự và có phần thuyết trình tại Hội thảo do Viện Kinh tế và Chính trị thế giới – Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) tại Bắc Kinh.



Viện Kinh tế và Chính trị thế giới – Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) tới thăm và làm việc tại Viện Kinh tế và chính trị thế giới – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS). Trưởng đoàn: TS. Song Hong, Nghiên cứu viên cao cấp, Trợ lý Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới – Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS).



Đoàn khảo sát tới làm việc tại Hiệp hội Dệt may Việt Nam